



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ทำการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ตามที่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว นั้น  
บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีมติอนุมัติให้บุคลากรทำการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ทำการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

โครงการวิจัยเรื่อง	ผู้วิจัย	สาขาวิชา
วิทยาลัยการฝึกหัดครู จำนวน ๑ โครงการ		
๑. ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน : กรณีศึกษามุสลิม ที่มีปัญหาการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในเขต อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	อาจารย์วิสูตร ดาราภัย	วิชาซีพครู
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ โครงการ		
๒. การออกแบบและพัฒนาเครื่องกีดซีเอ็นซีขนาดเล็ก ๔ แกนสำหรับ ถัวยและขามเซรามิก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันตกุล อินทรผดุง	การจัดการ เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ โครงการ		
๓. เสถียรภาพทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ภายใต้ลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขณะศึก วิเศษชัย	รัฐศาสตร์

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัวดำเนินงานวิจัยไม่เกิน ๑ ปี หากนักวิจัย  
ไม่ดำเนินการปิดงานวิจัย จะถือว่างานวิจัยเรื่องนั้นค้างงานวิจัย และไม่สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาใด ๆ ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลในการเผยแพร่งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

ตามที่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ยื่นขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่งานวิจัยจากกองทุนวิจัย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติเงินรางวัลในการการเผยแพร่งานวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลในการเผยแพร่งานวิจัย ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลการเผยแพร่งานวิจัย จำนวน ๑ ราย

ผู้เขียนบทความ/สังกัด	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม	จำนวนเงิน (บาท)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			
อาจารย์จิรวัดน์ ตั้งจิตโสมนัส	การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวที่มีผล ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวใน จังหวัดนครนายก	วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ ระหว่างวันที่ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๔ ISSN(PRINT) ; ๒๒๘๖-๗๑๗๑	๔.๐๐๐

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาติดต่อขอรับเงินรางวัลในการเผยแพร่งานวิจัยได้ที่งานพัฒนาและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๖ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการขอรับครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์กร)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร